



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ (งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ นร.๑๓๓๓/ ๑๙๖๕

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ...ขอรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขออนุญาตนำเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง.....

เรียน สาธารณสุขอำเภอนางรอง

ความเป็นมา

ด้วยกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ (งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง มีภารกิจในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๖และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ(งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง ขอรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖และขออนุญาตนำเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง <http://www.ssonangrong.com> เพื่อให้การดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐผ่านเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ

(นายนครเศรษฐ์ พูนสุวรรณ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ

(นายชวี เชื้อมาก)

สาธารณสุขอำเภอนางรอง

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ด้วยกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ (งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน <http://www.ssonangrong.com/> ขอรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ <http://www.ssonangrong.com/> จำนวน ๒๑๐ ไฟล์

ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ขององค์กร

๑. ตัวเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยังไม่สวยงาม และแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการทำเว็บไซต์
๒. การสื่อสารของผู้ประกาศขึ้นเว็บไซต์และผู้ปฏิบัติ ยังมีความคลาดเคลื่อนทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการประกาศขึ้นเว็บไซต์
๓. ความล่าช้าของเอกสารในการติดข้อประกาศ ทำให้ไม่สามารถประกาศขึ้นเว็บไซต์ได้ตรงตามวันที่ต้องการ
๔. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเข้าใจกระบวนการในการขอประกาศข่าวบนเว็บไซต์

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

๑. ในเรื่องของเว็บไซต์ที่ยังไม่สวยงามน่าติดตามและค้นหาหมวดหมู่ได้ง่าย จำเป็นต้องหาผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนเว็บไซต์มาช่วยออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญและค่าใช้จ่ายในการเช่าเว็บที่มากขึ้น
๒. ปัญหาในเรื่องการสื่อสาร และเอกสารล่าช้าและความเข้าใจในกระบวนการขอขึ้นข่าวเว็บไซต์ ทางกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ (งานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร) จะนำเข้าประชุมปรึกษาหารือในทีม IM และทีม ITA เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการที่เป็นระบบและสอดคล้องกับ KPI

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง

วัน/เดือน/ปี : ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

หัวข้อ: ขอรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ขอรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง

Linkภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

๑๖

(นายนครเศรษฐ์ พูนสุวรรณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่...๒๕...เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายชวี เชื้อมาก)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่...๒๕...เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

๑๖

(นายนครเศรษฐ์ พูนสุวรรณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่...๒๕...เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖